



ประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ตามที่ได้มีประกาศกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล และตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล และตามประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๖ แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ดังมีรายชื่อปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเกี่ยวกับคุณสมบัติส่วนบุคคล ในวัน เวลา สถานที่ ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและวิธีการประเมิน (สอบสัมภาษณ์)	วัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ
เจ้าพนักงานสัตวบาล	๑. บุคลิกภาพ ท่วงทิวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ๒. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ๓. ความมีมนุษยสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม ๔. ทศนคติ แรงจูงใจ	วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ห้องประชุมกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ชั้น ๒ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ตึกชั้นสุตรโรคส์ตว์ กรมปศุสัตว์ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล	๑. บุคลิกภาพ ท่วงทิวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ ๒. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ ๓. ความมีมนุษยสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม ๔. ทศนคติ แรงจูงใจ	วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ห้องประชุมกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ชั้น ๒ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ตึกชั้นสุตรโรคส์ตว์ กรมปศุสัตว์ เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ให้ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม คือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรง สวม

รองเท้าหุ้มส้น สุนัขพู่ขนยาว สวมเสื้อเชิ้ต กางเกงผ้าขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น และ
ประพุดติดนเป็นสุภาพชน ห้ามสวมเสื้อแขนกุด กางเกงยีนส์ และกระโปรงยีนส์ โดยเด็ดขาด

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มี
มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หาก
ไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจ
พิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได้

๔. ห้ามนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ

๕. ควรไปถึงสถานที่ประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และไม่อนุญาตให้ผู้
เข้ารับการประเมินที่มาช้ากว่าเวลาประเมิน ๓๐ นาที เข้าห้องประเมิน

๖. ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการ
ประเมินโดยเคร่งครัด

๗. ต้องเข้ารับการประเมินกับกรรมการที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินกำหนดให้เท่านั้น

๘. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่งและห้องประเมินที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดที่
ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะจะไม่ได้รับคะแนนสำหรับความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะนั้น

๙. เมื่อสอบเสร็จแล้ว ต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้ารับ
การประเมินและต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่

๑๐. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมิน และคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจจะพิจารณาสั่งงด
การให้คะแนนก็ได้

๑๑. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้า
รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้

อนึ่ง ผู้เข้ารับการประเมินต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และจะไม่อนุญาตให้ผู้
ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า ๓๗.๕๐ องศา เข้ารับการประเมิน ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ป้องกันการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จะประกาศรายชื่อและชั้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในวันศุกร์ที่
๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ตึกชั้นสูตโรโรคสัตว์ ชั้น ๒ กรมปศุสัตว์ และทางเว็บไซต์กอง
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ <http://product.dld.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

(นางสาวอัญญาณี พูลสุขกล้า)

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ

เอกสารแนบท้ายประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล ครั้งที่ ๒

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล

๐๐๑

นางสาวกรรณิการ์

บุตรคำ

๐๐๕

นายอภิชาติ

มั่งทุ่งกลาง

๐๐๗

นายจรัส

น้อยเอี่ยม

๐๐๗

เอกสารแนบท้ายประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ในตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล ครั้งที่ ๒

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ชื่อ-สกุล

๐๐๑

นายพิทักษ์

ผาบสละ

๐๐๒

นายอนุชิต

ร้อยวงษ์

๐๐๓

นายวรกันต์

แป้นสุข

๐๐๖

นางสาวลติฬะ

หลังจิ

๐๐๗